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Umsögn Náttúruverndarsamtaka Vesturlands 
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Tillaga til þingsályktunar um afléttingu veiðibanns á rjúpu

Náttúruverndarsamtök Vesturlands telja að auka þurfi rannsóknir og bæta 
skilning á ástæðum þeirrar lægðar sem nú er á íslenska rjúpnastofninum.

Á meðan skilningur manna er ekki betri en raun ber vitni, telja samtökin 
brýnt að alfriða stofninn í um 2-3 ár til þess að tegundin fái að njóta 
vafans varðandi núverandi ástand.

Þannig gæfist einnig gott tækifæri til að skoða áhrif algerrar friðunar á 
stofnstærð og á þeim grundvelli, auk annarra rannsókna, mætti draga 
ályktanir um að hvaða marki takmarka þarf sókn í stofninn í framtíðinni.

Samtökin leggjast því alfarið gegn þingsályktunartillögunni.
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